



นายแพทย์สุริย: กุหะรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



วิสัยทัศน์ : ออกรสุขภาพเข้มแข็งในเขตสุขภาพที่ 5 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2565

การประชุมเตรียมความพร้อม

การรับมือการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

สาธารณสุขรัฐประชาชนจีน ได้มีรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จำนวน ๑,๙๗๕ คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ๑๕ ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๕๖ ราย โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ๑ ราย อาการรุนแรง ๓๒๔ ราย นอกจากนี้ได้ประกาศแล้วว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ซึ่งมาตรการการควบคุมโรคของประเทศจีน ในขณะนี้ได้มีการประกาศปิดเมืองที่พบว่ามีกรณีติดเชื้อ ๑๑ เมือง ในมณฑลหูเป่ย์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด นอกจากสาธารณสุขรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ยืนยัน แล้ว ๑๕ ประเทศ

สถานการณ์พบผู้ป่วยในประเทศไทย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามสะสม ๑๐๒ ราย พบผู้ป่วยอาการรุนแรง ๑ ราย ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้ว จำนวน ๕๖ ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔๐ ราย พบผู้ป่วยยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ แล้วทั้งหมด ๘ ราย รอสรุผลผลการวินิจฉัย จำนวน ๕๔ ราย โดยยังไม่พบการติดต่อคนสู่คนในประเทศไทย ส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วยจากการเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล ๑ ราย คือ ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ ๗๓ ปี ที่ได้รับการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ได้รับการรักษาในห้องแยกโรค Negative pressure ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมีอาการของโรคไม่รุนแรง ส่วนผู้ติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ๒๔ ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ๑๒ ราย และนักท่องเที่ยวจีนและผู้สัมผัสกับ ๑๒ ราย พร้อมเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดมีอาการไข้ ๑ ราย และถูกกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน ๑๗ ราย คือ บุคลากรทางการแพทย์ ๒ ราย และพนักงานโรงแรม ๑๕ ราย ทุกคนมีอาการปกติ

จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้การควบคุมโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมการรับมือการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ คือ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และ เขต ๒ ประธานชมรมร้านขายยา และประธานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อร่วมกันในการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยเน้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้มากกว่าตื่นตระหนก และดูแลตัวเองด้วยหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากป้องกัน” ส่วนในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ เช่น การจัดให้มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการดูแลตนเอง การทำความสะอาดพื้น รวมถึงจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันของประชาชน เช่น ประตู จุดกดลิฟท์ เป็นต้น

#####